

Toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc hiện trong tầm hoạt động của tên lửa Bắc Triều Tiên



*Tên lửa Bắc Triều Tiên. Ảnh minh họa
REUTERS*

Hàn Quốc sắp sửa loan báo việc ký kết một hiệp định với Hoa Kỳ nhằm tăng tầm buôn hàng a-ti-nh đất đối đất, để có thể với tới toàn bộ lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm nay 06/10/2012 cho biết như trên, được AFP đưa ra lời.

Mỹ - Hàn sẽ ký hiệp định nâng tầm biên giới phía nam vào Bắc Triều Tiên

Tác Giả: Th&y My

Thứ Bảy, 06 Tháng 10 Năm 2012 14:48

Yonhap dẫn lời một viên chức cao cấp Hàn Quốc không muốn nói tên cho biết, hiệp định này có thể được thông báo vào ngày mai hoặc vào đầu tuần tới.

Một nguồn tin ngoại giao khác nói thêm, tầm biên giới phía nam sẽ mở rộng tới vĩ tuyến Hàn Quốc có thể tăng từ 300 km lên đến 800 km.

Như vậy toàn bộ lãnh thổ Bắc Triều Tiên sẽ nằm gọn trong tầm hoạt động của phía nam, tuy nhiên chi phí sẽ đã cao hơn nhiều lần so với kho dự trữ 500 kg.

Reuters trích một thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi đến các dân biểu Mỹ hôm qua mà hãng tin này có được bên sao, thì trong khuôn khổ hiệp định này, Seoul có thể triển khai được các loại vũ khí hạt nhân, dù bên đi tiếp bắt cứ nơi nào ở Hàn Quốc đều có thể bay đến mọi khu vực của Bắc Triều Tiên.

Hiệp định song phương hiện nay - cho phép Hàn Quốc có được một số khoản thu từ tên lửa Hoa Kỳ, và đổi lại, 28.500 quân Mỹ được đóng trên đất Hàn Quốc - sẽ được gia hạn tiếp nay cho đến cuối năm.

Toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc hiện trong tầm hoạt động của tên lửa Bắc Triều Tiên, và Tổng thống Lee Myung Bak hồi tháng Ba đã bày tỏ mong muốn là Seoul sẽ có được một « điểu chỉnh thực tế » về năng lực hạt nhân.

Theo các viên chức quân sự phòng Hàn Quốc, thì kho vũ khí của Bình Nhưỡng có những loại vũ khí hạt nhân tầm biên giới 3.000 km, có thể tiến công được Nhật Bản và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Greg Thielmann, tổng là chuyên gia của Bộ Ngoại giao Mỹ và nay là thành viên Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, một thành viên nhân, cho rằng việc nâng tầm biên giới phía Hàn Quốc sẽ gây bất ổn cho Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Nhật Bản cũng có thể lo ngại vì một số vùng của hai nước này nằm cách Hàn Quốc dưới 800 km.

Mã -Hàn số ký hiệu để nhậng thông tin nhậng vào Bộ c Triệ u Tiên

Tác Giả: Thệ y My

Thứ Bảy, 06 Tháng 10 Năm 2012 14:48

Chậ đậ Bình Nhậng đã tậng thậ t bậ i trong vậ phỏng vậ tinh vào vũ trậ hậ i thậng Tậ . Vậ c phỏng vậ tinh này bậ nhiệ u nậ c lên án vì cho đó chậ là ngậ y tậ o cho mậ t vậ thậ tên lậ a tậ m xa mậ i.

Trên nguyên tậ c thì hai nậ c Triệ u Tiên vậ n đậng trong tình trậ ng chiệ n tranh, vì cuậ c chiệ n Triệ u Tiên 1950 – 1953 chậ m đậ t vậ i vậ c ngậ ng bậ n, nhậ ng hai bên chậ a hậ ký hiệ pậ c hòa bậnh.